

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ซีอาร์ ประเทศไทย") บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด ("ซีอาร์ อุบลฯ") ซึ่งบริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้วของ ซีอาร์ อุบลฯ ให้กับบริษัท อุบลพัฒนา 2017 จำกัด ("ผู้ซื้อ") ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน ซีอาร์ อุบลฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ: ภายในเดือนกันยายน 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท อุบลพัฒนา 2017 จำกัด

ผู้ขาย: บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: ไม่มี จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่าย

ประเภทหลักทรัพย์: หุ้นสามัญ

ชื่อหุ้นสามัญบริษัทย่อยที่จำหน่าย: บริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ: ค้าปลีก

จำนวนหุ้นที่ขาย: 532,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 63.85 บาท

ราคาขายรวม: 34 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ซีอาร์ อุบลราชธานี (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนการขายเงินลงทุน: ร้อยละ 75

หลังการขายเงินลงทุน: ร้อยละ 0

4. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ซีอาร์ อุบลฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 71,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 710,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่าตามบัญชีของ ซีอาร์ อุบลฯ เท่ากับ 82.78 บาทต่อหุ้น (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

5. เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เป็นไปตามการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ โดยพิจารณาจากประมาณการรายรับในอนาคตของ ซีอาร์ อูบลฯ รวมทั้งเงินลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดอายุสัญญาเช่าที่คงเหลือเพียง 9 ปี

6. เหตุผลในการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

จากภาวะการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการห้างสรรพสินค้า สาขา 2 ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับ ซีอาร์ อูบลฯ มีผลกระทบทำให้ผลประกอบการของ ซีอาร์ อูบลฯ มียอดขายที่ลดลงต่อเนื่องและเริ่มมีผลขาดทุนสะสมเกิดขึ้น รวมทั้งข้อจำกัดของพื้นที่ของ ซีอาร์ อูบลฯ ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็ก และอายุสัญญาเช่าที่เหลือเพียง 9 ปี การลงทุนเพื่อการปรับปรุงให้สามารถแข่งขันได้จึงเป็นไปได้ยาก มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ดังนั้น การขายหุ้น ซีอาร์ อูบลฯ จะช่วยลดภาระทางการเงินอันเนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) และความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับบริษัทฯ

7. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระราคาเต็มจำนวนภายในเดือนกันยายน 2560

8. ขนาดของรายการและหลักเกณฑ์

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เนื่องจากค่านวนขนาดรายการได้ตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ได้ร้อยละ 0.13 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 รวมทั้ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังหกเดือน นอกจากนั้น รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ ตลท. เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคล ซึ่งมีใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้น สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทจดทะเบียนจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. ตามข้อบังคับ ที่ บจ/ป 11-00 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตตบรณ ไชยะเดชะ)

เลขานุการบริษัท